

งวดงาน/งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

รายการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว)

อาคารที่ ๑ ถึง อาคารที่ ๙ (รวมจำนวน ๙ หลัง)

สถานที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อ้างอิงจากรายการประกอบการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ชช.๑๒๘/๒๕๖๖

วงเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซม (ตามสัญญาฯ) บาท

กำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๙ งวดเงิน รวมเป็น ๑๐๐ % ระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน ๒๔๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถเริ่มทำงานแต่ละงานและสามารถส่งมอบงวดงานแต่ละงานแยกอิสระกันได้เพื่อความเหมาะสม (ผู้รับจ้างสามารถขอส่งงานข้ามงวดงาน-งวดเงินได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้ขอเสนอและอนุมัติแล้วโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) แต่การทำงานของแต่ละหมวดงานโดยรวมกำหนดให้ไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาของระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน ๒๔๐ วัน

งวดเงินที่ ๑ วงเงินประมาณ ๑๑.๑๑ % ระยะเวลา ๒๖ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) อาคารที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๒ วงเงินประมาณ ๑๑.๑๑ % ระยะเวลา ๒๖ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) อาคารที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๓ วงเงินประมาณ ๑๑.๑๑ % ระยะเวลา ๒๖ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) อาคารที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๔ วงเงินประมาณ ๑๑.๑๑ % ระยะเวลา ๒๖ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) อาคารที่ ๔ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๕ วงเงินประมาณ ๑๑.๑๑ % ระยะเวลา ๒๖ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) อาคารที่ ๕ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๖ วงเงินประมาณ ๑๑.๑๑ % ระยะเวลา ๒๖ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) อาคารที่ ๖ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

อ้างอิงจากรายการประกอบการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ชช.๑๒๘/๒๕๖๖

วงเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซม (ตามสัญญา) บาท

งวดเงินที่ ๗ วงเงินประมาณ ๑๑.๑๑ % ระยะเวลา ๒๖ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) อาคารที่ ๗ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๘ วงเงินประมาณ ๑๑.๑๑ % ระยะเวลา ๒๖ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) อาคารที่ ๘ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๙ วงเงินประมาณ ๑๑.๑๒ % ระยะเวลา ๓๒ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) อาคารที่ ๙ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานปรับปรุงนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร

สูตรงานอาคาร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It / Io + ๐.๑๐ Ct / Co + ๐.๕๐ Mt / Mo + ๐.๑๐ St / So$$

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพร้อมลงนามในรายการงวดงาน-งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงินเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร.ต.ต.



ผู้แบ่งงวดงาน/งวดเงิน

(สุรชัย เตชะรัต)

รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

...../พ.ค./ ๒๕๖๖